

Cái chết của Việt Dzũng

Việt báo Vô Danh

Thứ năm, 02 Tháng 1 2014 04:33

Việt Dzũng đã chết sớm bởi chúng ta ra đi vào ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, tại bệnh viện Fountain Valley, Nam California, tuổi 55. Chúng ta nghĩ rằng cái chết của Việt Dzũng là quá sớm nhưng cũng không là bất ngờ, vì bệnh tim của anh đã cho anh biết trước là có thể chết bất cứ lúc nào. Một người chết ở tuổi 55, vốn thì ông đã sống người đi cho là chết trẻ, nhưng thì có sự sống thì nào cho có ý nghĩa, còn chi tiền dài của đời sống đôi khi chúng nói lên điều gì đi nữa.

Bản thảo tại Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh các anh hùng sĩ Việt Dzũng tại đài truyền hình SBTN, Garden Grove, tại Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai 2013. (Hình: Dân Huân/Người Việt)

Với 38 năm, có thể nói tuổi trẻ ông thành, bắt đầu hiểu biết và từ lúc phải bỏ quê hương ra đi, cuộc đời của Việt Dzũng đã dài hơn nhiều cuộc sống khác, dù sống thì đến tám chín mươi, nhưng “đa thì” đôi khi cũng “đa nhọc”. Với đôi chân bầm sinh tử nguy hiểm, không lành lặn, mà nhậm nhậm đôi chân của chúng ta, chúng tôi đôi nhọc, nhưng gần 40 năm qua, anh đã đi những đường dài nhiều lần gặp bởi chúng ta, mà đã đến những nơi chúng ta chưa bao giờ đến được, hay nếu có, cũng chỉ là trong những mơ tưởng. Phải gần Việt Dzũng để thấy những khó khăn nhưng lúc anh ra sân khấu, hay phải bước lên bục cao, di chuyển bằng máy bay, có lúc lên xuống xe, trong khi di chuyển hàng ngày trong những công việc và nơi chốn khác nhau, mà thấy sự nhọc không ngừng, mà không ai cũng có thể có được. Hơn nữa, anh chỉ có một niềm vui mà không có những nét cau có, giận dữ hay những lòng vì những điều bất như ý.

Nhiệm vụ đã có thể cho anh những những niềm vui dành cho những người khuyến khích, nhưng anh đã không thể nào sống trong sự an bài của sự phẫn, và đã quyết định cho mình một cuộc sống khác hơn, sống vàng, trong sáng, có lý tưởng và niềm hạnh phúc những người mà.

Cái chết của Việt Dzũng

Việt báo Vô Danh

Thứ năm, 02 Tháng 1 2014 04:33

Nói đến tên Việt Dzũng, có lẽ chúng ta không cần phải ghép thêm một danh xưng để gọi ông nữa. Nhạc sĩ, ca sĩ, MC, xuyên ngành ngôn viên, ký giả, soạn giả, chủ bút một tòa soạn báo chí hay điếu u hạp một chương trình phát thanh, làm “host” cho một buổi hội họp trên đài truyền hình, kẻ cò tài đánh máy rất nhanh, ở đâu hội nào anh cũng tỏ ra một người xuất sắc, toàn mĩ.

Việt Dzũng ra đi, như vậy, đã để lại rất nhiều thắc mắc cho tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới, bất kể đó là Mỹ, Canada, Pháp, Việt Nam và cả bên trong Đông Âu, kẻ nhúng tay vào ra khỏi chế độ Cộng Sản. Đó là tất cả những người Việt có tình yêu với đất nước, quê hương trên khắp vùng đất thế giới. Phải nhìn những cái giá người xe lẫn, những gia đình đến cả con cháu đến đêm đêm tưởng niệm Việt Dzũng, một đêm cuối năm giá lạnh, trước đài truyền hình SBTN, thuộc thành phố Garden Grove; phải nghe những nhân vật chính quyền, tôn giáo, thành viên các đoàn thể trong cộng đồng Việt ở Mỹ, già hay trẻ, bày tỏ nỗi thắc mắc của họ đối với Việt Dzũng trên sân khấu Asia, mọi thảy sẽ ra đi của anh là sự mất mát to lớn đối với người Việt.

Phải mất kích động người đồng đức vì những anh trai nhà quan, thánh lễ di quan nơi nhà thờ, buổi tiễn đưa ở nơi cuối anh với cát bụi, mọi thảy Việt Dzũng thân thuộc, gần gũi chúng nào trong lòng tất cả mọi người, không biết họ là ai, tôn giáo nào, ở mọi lứa tuổi, ở bất cứ nơi nào đến đây. Những, hèn hạ, họ đâu là những người yêu nước và đang nghĩ về quê hương, đất nước bên kia, cách chúng ta, những người đang sống lưu vong, nửa vòng trái đất.

Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy gia đình, bạn bè và những người gần gũi, cộng sự của anh như Trúc Hồ, Minh Phương, Nguyễn Ánh, những người đã cùng ông với anh trên sân khấu như Ngọc Đan Thanh, Diễm Quyên, Thùy Dương, Nguyễn Khang... không ngăn được dòng nước mắt khi nói về anh, những vì sao của những người xa, từ San Jose xuống, từ Riverside xuống, từ Los Angeles, San Diego đến, không hề quên biết, gần gũi anh, chủ thảy nghe anh qua băng nhạc, làn sóng phát thanh hay bằng trên truyền hình, vì những người mà, những người anh, cũng sẽ tui như là.

Cái chết của Việt Dzũng

Việt báo Vô Danh

Thứ năm, 02 Tháng 1 2014 04:33

Hàng ngàn đồng hương đang lo

cố gắng cứu

Việt Dzũng

Chúng ta có thể nói đây là cái chết gây xúc động nhất trong cộng đồng người Việt gần 40 năm nay, và Việt Dzũng quả là một tên tuổi quá lớn. Cái tên Việt Dzũng và những việc làm của anh đã làm cho trong nước kiêng dè và sợ hãi, khi họ không dám loan tin sợ ra đi của anh. Nguyên tắc của truyền thông là phải loan tin sự thật, báo tin về một cái chết, dù là bạn hay thù, vì sao phải im lặng? Việt Dzũng, người mà chính quyền trong nước đã đặt tên là “Tên Gangster Trên Sân Khấu Hội Người” ra đi, họ là một niềm vui mừng lớn cho họ!

Đây là một sự thật chúng ta không cần một lời nói, cũng thấy rõ. Cộng Sản sợ hãi trước đám đông quần chúng họ đã động ý và thực hiện yêu cầu một người suốt bao nhiêu năm tranh đấu cho những người thiếu cơm áo gạo muối, và sợ những tiếng nói, hình ảnh này đưa về tận nơi quê nhà.

Gia đình Việt Dzũng đã tìm kiếm vinh danh cho anh và chúng ta tôn trọng quyết định này. Những gì thật dù có được công bố lá quẻ cẻ trên quan tài anh ngày ra đi, thì Việt Dzũng, một người chiến đấu có một ngày lính, cũng xứng đáng họ nhận biết bao nhiêu quân nhân đã bỏ anh em, bỏ bạn bè, được sống trên mặt đất này, đã trở về Việt Nam nhiều lần, chết già trên giường bệnh cũng được hưởng nghi lễ công y.

Người bạn Pháp có câu: “Khi mẹ sinh ra đời, bạn khóc và mẹ người xung quanh bạn đưa mẹ khóc. Hãy sống sao để khi nhận mẹ, bạn cảm thấy trong lúc mẹ người xung quanh bạn khóc.” Việt Dzũng đã sống được một đời sống như vậy!

Đây cũng là một cái tang chung và một tên tuổi lớn của Asia và SBTN. Trong những năm gần đây Trúc Hồ đã mất Trần Thị Thiêng, Nhật Ngân và bây giờ là Việt Dzũng! Những sự mất mát coi vậy mà rất khó thay thế.

Cái chết của Việt Dzũng

Việt bùi Vô Danh

Thứ năm, 02 Tháng 1 2014 04:33

Cô Nhung và Hoàng Anh! Đừng nguyền rủa họ nữa. Xin hãy hãnh diện một chút khi mọi người đang khóc.

Vĩnh biệt Việt Dzũng! Mọi người đã được sống và chết như anh.